

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT**

**Biểu mẫu 18E**  
**THÔNG BÁO**

**Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Thủ Dầu Một  
học kì 1 năm 2022-2023**

**E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, báo cáo tốt nghiệp**  
**Chương trình: Toán học**

STT	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Họ và tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
1	Đại học (chính quy)	Xây dựng kế hoạch bài dạy môn toán tiểu học theo định hướng STEM	Phạm Thị Hồng Thảo	ThS. Bùi Thị Ngọc Hân	Xây dựng kế hoạch bài dạy môn toán tiểu học theo định hướng STEM
2	Đại học (chính quy)	Một số dạng bài tập về hàm phức	Vũ Hoàng Ngọc Lâm	ThS. Bùi Thị Ngọc Hân	Một số dạng bài tập về hàm phức
3	Đại học (chính quy)	Thực trạng kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khối ngành khoa học xã hội và nhân văn ở Trường Đại học Thủ Dầu Một	Nguyễn Thị Lan Oanh	ThS. Danh Hứa Quốc Nam	Thực trạng kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khối ngành khoa học xã hội và nhân văn ở Trường Đại học Thủ Dầu Một
4	Đại học (chính quy)	Thực trạng kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khối ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật công nghệ ở Trường Đại học Thủ Dầu Một	Nguyễn Thị Ngọc Nguyên	ThS. Danh Hứa Quốc Nam	Thực trạng kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khối ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật công nghệ ở Trường Đại học Thủ Dầu Một

5	Đại học (chính quy)	Một số cách sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chủ đề số nguyên trong môn Toán 6	Lê Thị Bích Trâm	ThS. Dương Thanh Huyền	Một số cách sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chủ đề số nguyên trong môn Toán 6
6	Đại học (chính quy)	Một số cách tổ chức hoạt động thực hành - luyện tập giúp tăng cường tính tích cực trong học tập của học sinh khi dạy học Toán 6 chủ đề phân số.	Đoàn Ngọc Thảo	ThS. Dương Thanh Huyền	Một số cách tổ chức hoạt động thực hành - luyện tập giúp tăng cường tính tích cực trong học tập của học sinh khi dạy học Toán 6 chủ đề phân số.
7	Đại học (chính quy)	Một số lỗi sai của học sinh lớp 6 khi làm quen với số nguyên và biện pháp khắc phục	Mai Thị Vân	ThS. Dương Thanh Huyền	Một số lỗi sai của học sinh lớp 6 khi làm quen với số nguyên và biện pháp khắc phục
8	Đại học (chính quy)	Một số dạng bài tập liên quan đến đơn thức, đa thức trong chương trình toán trung học cơ sở	Đỗ Thị Duyên	ThS. Huỳnh Ngọc Diễm	Một số dạng bài tập liên quan đến đơn thức, đa thức trong chương trình toán trung học cơ sở
9	Đại học (chính quy)	Tam giác đồng dạng và một số bài tập vận dụng	Nguyễn Thiên Kỳ Nguyên	ThS. Huỳnh Ngọc Diễm	Tam giác đồng dạng và một số bài tập vận dụng
10	Đại học (chính quy)	Khảo sát về tình trạng đọc sách và sự ảnh hưởng của việc đọc sách đến kết quả học tập của sinh viên D18 nhóm ngành Khoa học tự nhiên Trường Đại học Thủ Dầu Một	Nguyễn Bảo Trâm	ThS. Huỳnh Văn Hiều	Khảo sát về tình trạng đọc sách và sự ảnh hưởng của việc đọc sách đến kết quả học tập của sinh viên D18 nhóm ngành Khoa học tự nhiên Trường Đại học Thủ Dầu Một
11	Đại học (chính quy)	Các dạng toán phương trình, bất phương trình mũ và logarit trong chương trình toán THPT	Ngô Từ Duy Thịnh	ThS. Lê Quang Long	Các dạng toán phương trình, bất phương trình mũ và logarit trong chương trình toán THPT
12	Đại học (chính quy)	Ứng dụng phần mềm thiết kế 3D Sketchup vào giảng dạy	Lê Mậu Trung Kiên	ThS. Lê Thị Thu	Ứng dụng phần mềm thiết kế 3D Sketchup vào giảng dạy Toán hình

		Toán hình học không gian trong chương trình phổ thông			học không gian trong chương trình phổ thông
13	Đại học (chính quy)	Tăng cường các bài toán liên quan thực tiễn cho nội dung xác suất, biến cố cho học sinh trung học phổ thông	Nguyễn Thị Thảo Ly	ThS. Lê Thị Thu	Tăng cường các bài toán liên quan thực tiễn cho nội dung xác suất, biến cố cho học sinh trung học phổ thông
14	Đại học (chính quy)	Ảnh hưởng của phương pháp và ý thức học tập đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành tự nhiên Trường Đại học Thủ Dầu Một	Lê Đông Sỹ	ThS. Lê Thị Thu	Ảnh hưởng của phương pháp và ý thức học tập đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành tự nhiên Trường Đại học Thủ Dầu Một
15	Đại học (chính quy)	Một số ứng dụng của công thức truy hồi tuyến tính hệ số hằng	Nguyễn Phước Thiên Hào	ThS. Lê Thị Thu	Một số ứng dụng của công thức truy hồi tuyến tính hệ số hằng
16	Đại học (chính quy)	Phương pháp vectơ và tọa độ trong giải toán sơ cấp	Huỳnh Anh Linh Phương	TS. Lưu Thị Hiệp	Phương pháp vectơ và tọa độ trong giải toán sơ cấp
17	Đại học (chính quy)	Định lý giá trị trung bình lagrange và một số bài tập liên quan	Trần Vỹ	TS. Lưu Thị Hiệp	Định lý giá trị trung bình lagrange và một số bài tập liên quan
18	Đại học (chính quy)	Một số ứng dụng của tích phân bội	Lê Văn Công	TS. Mai Quang Vinh	Một số ứng dụng của tích phân bội
19	Đại học (chính quy)	Một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình một ẩn ở trung học cơ sở	La Ngọc Hân	ThS. Ngô Lê Hồng Phúc	Một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình một ẩn ở trung học cơ sở
20	Đại học (chính quy)	Một số phương pháp giải toán đa thức ở trung học cơ sở	Võ Nguyễn Ngọc Vy	ThS. Ngô Lê Hồng Phúc	Một số phương pháp giải toán đa thức ở trung học cơ sở
21	Đại học (chính quy)	Ứng dụng định lý Cauchy về thặng dư tính một số dạng tích phân	Lê Cẩm Tiên	TS. Nguyễn Minh Điện	Ứng dụng định lý Cauchy về thặng dư tính một số dạng tích phân

22	Đại học (chính quy)	Ứng dụng của phép biến đổi laplace vào giải phương trình và hệ phương trình vi phân	Trần Thị Anh Thư	TS. Nguyễn Minh Điện	Ứng dụng của phép biến đổi laplace vào giải phương trình và hệ phương trình vi phân
23	Đại học (chính quy)	Giải các bài toán THCS bằng máy tính bỏ túi.	Nguyễn Vĩ Khang	ThS. Nguyễn Thị Khánh Hòa	Giải các bài toán THCS bằng máy tính bỏ túi.
24	Đại học (chính quy)	Một số ứng dụng của ánh xạ tuyến tính trong đồ họa	Bùi Thị Hồng Nhung	TS. Nguyễn Thị Kim Ngân	Nêu Một số ứng dụng của ánh xạ tuyến tính trong đồ họa, sử dụng phần mềm Matlab được học trong chương trình để minh họa
25	Đại học (chính quy)	Phương pháp dạy học theo dự án và một ví dụ trong dạy toán lớp 10	Phan Thị Ngọc Uyên	TS. Nguyễn Thị Kim Ngân	Trình bày một ví dụ trong dạy toán lớp 10 theo phương pháp dạy học theo dự án
26	Đại học (chính quy)	Ứng dụng máy tính casio vào giải một số phương trình, hệ phương trình ở bậc THPT	Lê Thị Hồng Đào	ThS. Nguyễn Thị Linh	Ứng dụng máy tính casio vào giải một số phương trình, hệ phương trình ở bậc THPT
27	Đại học (chính quy)	Nguyên tắc Dirichlet và một số bài tập áp dụng ở bậc THCS	Dương Tuấn Tài	ThS. Nguyễn Thị Linh	Nguyên tắc Dirichlet và một số bài tập áp dụng ở bậc THCS
28	Đại học (chính quy)	Phương trình bậc nhất một ẩn trong chương trình toán trung học cơ sở	Lê Ngọc Minh Tuyền	ThS. Nguyễn Vũ Vân Trang	Phương trình bậc nhất một ẩn trong chương trình toán trung học cơ sở
29	Đại học (liên thông)	Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học phân môn hình học lớp 8	Cao Văn Hùng	ThS. Huỳnh Ngọc Diễm	Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh học phân môn hình học lớp 8
30	Đại học (liên thông)	Một số sai lầm thường gặp và biện pháp giúp học sinh khắc phục khi giải toán Đại số lớp 8	Trần Thị Hồng Đào	ThS. Huỳnh Ngọc Diễm	Một số sai lầm thường gặp và biện pháp giúp học sinh khắc phục khi giải toán Đại số lớp 8
31	Đại học (liên thông)	Hệ thức Vi-et và ứng dụng	Ngô Quốc Bảo	TS. Nguyễn Minh Điện	Hệ thức Vi-et và ứng dụng
32	Đại học (liên thông)	Phân tích đa thức thành nhân tử và một số ứng dụng	Hoàng Xuân Vịnh	TS. Nguyễn Minh Điện	Phân tích đa thức thành nhân tử và một số ứng dụng

33	Đại học (liên thông)	Ứng dụng vectơ trong mặt phẳng để giải một số bài toán Hình học sơ cấp	Huỳnh Thế Bảo	ThS. Trần Thanh Phong	Ứng dụng vectơ trong mặt phẳng để giải một số bài toán Hình học sơ cấp
34	Đại học (liên thông)	Ứng dụng vectơ trong không gian để giải một số bài toán Hình học sơ cấp	Phạm Tiến Tư	ThS. Trần Thanh Phong	Ứng dụng vectơ trong không gian để giải một số bài toán Hình học sơ cấp
35	Đại học (liên thông)	Hệ thống một số dạng bài tập về phương trình quy về phương trình bậc hai.	Nguyễn Thị Anh Thư	ThS. Nguyễn Thị Linh	Hệ thống một số dạng bài tập về phương trình quy về phương trình bậc hai.
36	Đại học (liên thông)	Một số giải pháp giúp học sinh lớp 8 rèn luyện kỹ năng về giải phương trình tích	Nguyễn Thị Hoàng Linh	ThS. Nguyễn Thị Linh	Một số giải pháp giúp học sinh lớp 8 rèn luyện kỹ năng về giải phương trình tích
37	Đại học (liên thông)	Phát triển năng lực toán học của học sinh lớp 7 thông qua các bài toán thực tế	Nguyễn Thanh Giàu	ThS. Huỳnh Văn Hiếu	Phát triển năng lực toán học của học sinh lớp 7 thông qua các bài toán thực tế
38	Đại học (liên thông)	Giải bài toán thực tế bằng cách lập phương ở chương trình Toán THCS	Nguyễn Phi Ngọc	TS. Nguyễn Thị Kim Ngân	Giải bài toán thực tế bằng cách lập phương ở chương trình Toán THCS
39	Đại học (liên thông)	Phân loại các dạng toán cơ bản có chứa căn thức ở chương trình Toán THCS	Lê Minh Trọng	TS. Nguyễn Thị Kim Ngân	Phân loại các dạng toán cơ bản có chứa căn thức ở chương trình Toán THCS
40	Đại học (liên thông)	Sử dụng phần mềm violet để tạo hứng thú cho học sinh lớp 6 trong việc giải các bài toán tìm x	Lưu Thị Yến Hòa	TS. Lưu Thị Hiệp	Sử dụng phần mềm violet để tạo hứng thú cho học sinh lớp 6 trong việc giải các bài toán tìm x
41	Đại học (liên thông)	Hướng dẫn học sinh tự rèn luyện kỹ năng vẽ hình, phân tích bài toán, tìm lời giải môn hình học 9 qua hình thức học online	Phạm Thị Kim Thu	TS. Lưu Thị Hiệp	Hướng dẫn học sinh tự rèn luyện kỹ năng vẽ hình, phân tích bài toán, tìm lời giải môn hình học 9 qua hình thức học online
42	Đại học (liên thông)	Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học nội dung phân số cho học sinh lớp	Nguyễn Thị Thoa	ThS. Bùi Thị Ngọc Hân	Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học nội dung phân số cho

		6A1 trường THCS Lai Hưng, huyện Bàu Bàng			học sinh lớp 6A1 trường THCS Lai Hưng, huyện Bàu Bàng
43	Đại học (liên thông)	Một số bài toán thực tế trong chương trình Toán 11	Trần Tấn Tiền	ThS. Bùi Thị Ngọc Hân	Một số bài toán thực tế trong chương trình Toán 11
44	Đại học (liên thông)	Một số sai lầm của học sinh khi chứng minh hai tam giác bằng nhau và hướng khắc phục	Nguyễn Thị Hoài Thu	ThS. Lê Thị Thu	Một số sai lầm của học sinh khi chứng minh hai tam giác bằng nhau và hướng khắc phục
45	Đại học (liên thông)	Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử và ứng dụng của phân tích đa thức thành nhân tử	Lê Thị Thu Phương	ThS. Lê Thị Thu	Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử và ứng dụng của phân tích đa thức thành nhân tử
46	Đại học (liên thông)	Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử trong chương trình toán lớp 8	Nguyễn Anh Tuấn	ThS. Ngô Lê Hồng Phúc	Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử trong chương trình toán lớp 8
47	Đại học (liên thông)	Rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải một số dạng toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình cho học sinh lớp 9.	Trần Thị Lan Hương	ThS. Ngô Lê Hồng Phúc	Rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải một số dạng toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình cho học sinh lớp 9.
48	Đại học (liên thông)	Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 7 thông qua một số bài tập về chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau và hai góc bằng nhau	Nguyễn Trần Trang Thi	ThS. Danh Hứa Quốc Nam	Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 7 thông qua một số bài tập về chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau và hai góc bằng nhau
49	Đại học (liên thông)	Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 6 thông qua một số bài tập về số nguyên tố	Huỳnh Văn Lân	ThS. Danh Hứa Quốc Nam	Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 6 thông qua một số bài tập về số nguyên tố
50	Đại học (liên thông)	Hệ thống bài tập chủ đề giải toán bằng cách lập phương trình nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 8	Nguyễn Thị Thủy Tiên	ThS. Dương Thanh Huyền	Hệ thống bài tập chủ đề giải toán bằng cách lập phương trình nhằm nâng cao kết quả học tập của học

		trường THCS Mỹ Thạnh, Bến Cát, Bình Dương			sinh lớp 8 trường THCS Mỹ Thạnh, Bến Cát, Bình Dương
51	Đại học (liên thông)	Hệ thống bài tập chủ đề tính chất dãy tỉ số bằng nhau nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 7 trường THCS Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương	Nguyễn Hoàng Thương	ThS. Dương Thanh Huyền	Hệ thống bài tập chủ đề tính chất dãy tỉ số bằng nhau nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 7 trường THCS Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương
52	Đại học (liên thông)	Phân tích toán học mô hình dịch bệnh SIR	Nguyễn Phi Trường	TS. Mai Quang Vinh	Phân tích toán học mô hình dịch bệnh SIR
53	Đại học (liên thông)	Phân tích toán học một số mô hình sự cạnh tranh giữa các loài	Trần Thị Thúy	TS. Mai Quang Vinh	Phân tích toán học một số mô hình sự cạnh tranh giữa các loài
54	Đại học (liên thông)	Các bài toán thực tế thường gặp trong chương trình Toán THCS	Phan Thị Kim Tuyến	ThS. Nguyễn Thị Khánh Hòa	Các bài toán thực tế thường gặp trong chương trình Toán THCS
55	Đại học (liên thông)	Một số bài toán có yếu tố thực tiễn trong chương trình Toán 8	Nguyễn Thanh Phụng	ThS. Nguyễn Thị Khánh Hòa	Một số bài toán có yếu tố thực tiễn trong chương trình Toán 8
56	Đại học (liên thông)	Dạng toán giải bằng cách lập phương trình toán lớp 8	Nguyễn Thị Lan Hương	ThS. Nguyễn Vũ Vân Trang	Dạng toán giải bằng cách lập phương trình toán lớp 8
57	Đại học (liên thông)	Một số sai lầm thường gặp của học sinh khối 9 khi giải các bài toán về căn bậc 2	Nguyễn Thị Mai Xoan	ThS. Lê Quang Long	Một số sai lầm thường gặp của học sinh khối 9 khi giải các bài toán về căn bậc 2
58	Đại học (liên thông)	Một số bài toán về chu vi và diện tích hình học trong chương trình lớp 6.	Võ Thị Thu Tâm	ThS. Lê Quang Long	Một số bài toán về chu vi và diện tích hình học trong chương trình lớp 6.
59	Đại học (liên thông)	Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học chương III- Tam giác đồng dạng cho học sinh lớp 8	Trịnh Huy Cận	TS. Phan Văn Lý	Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học chương III- Tam giác đồng dạng cho học sinh lớp 8 - Tam giác đồng dạng cho học sinh lớp 8

60	Đại học (liên thông)	Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học chương III - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác và các đường đồng quy của tam giác cho HS lớp 7	Võ Thị Kim Ngân	TS. Phan Văn Lý	Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học chương III - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác và các đường đồng quy của tam giác cho HS lớp 7
61	Đại học (chính quy)	Một số dạng toán về số nguyên tố	Võ Thanh Trúc	ThS. Nguyễn Thị Khánh Hoà	Một số dạng toán về số nguyên tố
62	Đại học (chính quy)	Thiết kế tình huống dạy học chủ đề chu vi và diện tích một số hình phẳng nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh lớp 6.	Vũ Thảo Vân	ThS. Dương Thanh Huyền	Thiết kế tình huống dạy học chủ đề chu vi và diện tích một số hình phẳng nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh lớp 6.
63	Đại học (chính quy)	Một số ứng dụng của kiểm định giả thuyết thống kê	Đặng Văn Giàu	ThS. Huỳnh Văn Hiếu	Một số ứng dụng của kiểm định giả thuyết thống kê
64	Đại học (chính quy)	Hướng dẫn giải phương trình, bất phương trình một ẩn và hệ phương trình bằng máy tính Casio - FX580VNX	Huỳnh Phi Dũng	ThS. Nguyễn Vũ Vân Trang	Hướng dẫn giải phương trình, bất phương trình một ẩn và hệ phương trình bằng máy tính Casio - FX580VNX
65	Đại học (chính quy)	Thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học về khối đa diện, chương trình Toán lớp 12: Thiết kế vở hộp sữa	Võ Nguyễn Thảo Vy	TS. Nguyễn Thị Kim Ngân	Thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học về khối đa diện, chương trình Toán lớp 12: Thiết kế vở hộp sữa
66	Đại học (chính quy)	Thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học về trung điểm đoạn thẳng, chương trình Toán lớp 6: Thiết kế cầu bập bênh	Nguyễn Thị Diễm Kiều	TS. Nguyễn Thị Kim Ngân	Thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học về trung điểm đoạn thẳng, chương trình Toán lớp 6: Thiết kế cầu bập bênh



67	Đại học (chính quy)	Phương trình bậc 2 và một số bài toán ứng dụng	Lê Thành Trọng	ThS. Lê Thị Thu	Phương trình bậc 2 và một số bài toán ứng dụng
68	Đại học (chính quy)	Một số tính chất của đạo hàm Caputo và ứng dụng	Nguyễn Thị Mai Trúc	TS. Nguyễn Minh Điện	Một số tính chất của đạo hàm Caputo và ứng dụng
69	Đại học (chính quy)	Các dạng bài tập liên quan phương trình và hệ phương trình trong chương trình Toán trung học cơ sở	Trần Thị Ngọc Sen	ThS. Huỳnh Ngọc Diễm	Các dạng bài tập liên quan phương trình và hệ phương trình trong chương trình Toán trung học cơ sở
70	Đại học (chính quy)	Vận dụng tính chất chia hết của một tổng vào giải các bài toán số học lớp 6	Lê Thị Thùy Dung	ThS. Ngô Lê Hồng Phúc	Vận dụng tính chất chia hết của một tổng vào giải các bài toán số học lớp 6
71	Đại học (chính quy)	Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử trong chương trình Toán lớp 8	Nguyễn Thanh Giàu	ThS. Ngô Lê Hồng Phúc	Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử trong chương trình Toán lớp 8
72	Đại học (chính quy)	Giải và biện luận phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn	Đoàn Thị Minh Huệ	TS. Lưu Thị Hiệp	Giải và biện luận phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn
73	Đại học (chính quy)	Một số ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong thực tế	Nguyễn Thanh Lê	TS. Lưu Thị Hiệp	Một số ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong thực tế
74	Đại học (chính quy)	Bất đẳng thức Cauchy và một số ứng dụng	Phạm Thị Hồng Nhung	ThS. Nguyễn Thị Linh	Bất đẳng thức Cauchy và một số ứng dụng
75	Đại học (chính quy)	Một số ứng dụng của cực trị hàm một biến và hàm hai biến	Phạm Bá Bằng	ThS. Nguyễn Thị Linh	Một số ứng dụng của cực trị hàm một biến và hàm hai biến
76	Đại học (chính quy)	Vận dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để giải một số dạng toán trong chương trình THCS	Lê Thị Phương Thùy	ThS. Lê Quang Long	Vận dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để giải một số dạng toán trong chương trình THCS
77	Đại học (chính quy)	Một số dạng phương trình và bất phương trình thường	Nguyễn Phạm Thành Nghĩa	ThS. Bùi Thị Ngọc Hân	Một số dạng phương trình và bất phương trình thường gặp trong chương trình Toán THCS

		gặp trong chương trình Toán THCS			
78	Đại học (chính quy)	Đề xuất phương án phân công công việc tại Bộ phận In sơn, in cao tần, công ty TNHH Hải Mỹ (EVM) Bình Dương dựa vào kết quả phân tích bằng phương pháp hồi quy tuyến tính đơn giản	Lê Hoàng Khánh	ThS. Bùi Thị Ngọc Hân	Đề xuất phương án phân công công việc tại Bộ phận In sơn, in cao tần, công ty TNHH Hải Mỹ (EVM) Bình Dương dựa vào kết quả phân tích bằng phương pháp hồi quy tuyến tính đơn giản
79	Đại học (chính quy)	Phân tích toán học mô hình phản ứng enzyme	Võ Đức Thuận	TS. Mai Quang Vinh	Phân tích toán học mô hình phản ứng enzyme
80	Đại học (chính quy)	Mô hình toán học cho phản ứng enzyme với cơ chế Ping Pong	Nguyễn Tuấn Đạt	TS. Mai Quang Vinh	Mô hình toán học cho phản ứng enzyme với cơ chế Ping Pong
81	Đại học (chính quy)	Ba đường conic và ứng dụng	Lê Hữu Phước	ThS. Trần Thanh Phong	Ba đường conic và ứng dụng
82	Đại học (chính quy)	Tổ chức một số trò chơi trong dạy học môn Toán lớp 6	Nguyễn Thị Mai Anh	ThS. Danh Hứa Quốc Nam	Tổ chức một số trò chơi trong dạy học môn Toán lớp 6

*Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2023*

**HIỆU TRƯỞNG**

(Đã ký)

**TS. Nguyễn Quốc Cường**

